

แวลลูฯ เตรียมจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่ ครูบรรณารักษ์ภายใต้โครงการโลกนิทานของหนู



บริษัทเดอะแวลลูซิสเต็มส์ จำกัด โดยนายณรงค์ อิงค์ธเนศ ประธานบริหารและประธานโครงการโลกนิทานของหนู ซึ่งเป็นกิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัทฯ ที่ดำเนินการก่อสร้างห้องสมุดนิทานให้แก่โรงเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์มาอย่างต่อเนื่อง จนปีนี้ได้ดำเนินโครงการเป็นปีที่ 8 แล้วนั้น มีดำริถึงปัญหาที่ทุกโรงเรียนภายใต้โครงการโลกนิทานของหนูต่างประสบ คือ การขาดแคลนบุคลากรด้านบรรณารักษศาสตร์ที่มีความชำนาญและเชี่ยวชาญการจัดการทรัพยากรสารสนเทศภายในห้องสมุด รวมถึงยังได้ตระหนักถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของผู้บริหารและคณะครูทุกท่านที่ต่างเห็นพ้องต้องกันคือปรารถนาจะร่วมสนับสนุนและพัฒนการใช้ห้องสมุดโลกนิทานของหนูให้อำนวยประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียนและชุมชนในละแวกใกล้เคียง



จึงเป็นที่มาของการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ “การพัฒนาศักยภาพบรรณารักษ์ห้องสมุดโลกนิทานของหนูสู่ความเป็นเลิศ” ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 11-13 ตุลาคม 2557 นี้ ณ ศูนย์ฝึกอบรมการจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 เกาะล้าน จังหวัดชลบุรี

โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนาศักยภาพของบรรณารักษ์ห้องสมุดโลกนิทานของหนูสู่ความเป็นเลิศ รวมถึงเพื่อสร้างมาตรฐานการจัดหมวดหมู่หนังสือของห้องสมุดโลกนิทานของหนูให้ก้าวเข้าสู่ระบบสากล ตลอดจนเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตรงระหว่างครูบรรณารักษ์ห้องสมุดโลกนิทานของหนู อีกทั้งยังเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างครูบรรณารักษ์และคณะกรรมการโครงการโลกนิทานของหนูอีกด้วย

ทั้งนี้ภายในงาน บริษัทได้เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งสำเร็จการศึกษาด้านบรรณารักษศาสตร์โดยตรงและมีประสบการณ์ในสาขาวิชาชีพดังกล่าวมานานกว่า 30 ปี มาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่คณะครูในโครงการโลกนิทานของหนู

ติดตามข่าวสารของโครงการโลกนิทานของหนูอย่างต่อเนื่องได้ที่

<https://www.facebook.com/FairyTaleLibrary.ECS> และโปรดกด Like เพื่อร่วมเป็นกำลังใจให้แก่พนักงานจิต

อาสาของเราด้วยนะคะ

เกี่ยวกับเดอะแวลูซิสเต็มส์

บริษัทเดอะแวลูซิสเต็มส์ จำกัด เป็นบริษัทในเครือของบริษัทอีซีเอส โฮลดิ้งส์ จำกัด ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ค้าส่งสินค้าไอทีชั้นนำในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่มีเครือข่ายของช่องทางการจัดจำหน่ายกว่า 23,000 ราย กระจายอยู่ทั้งในประเทศจีน, ไทย, มาเลเซีย, สิงคโปร์, อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์

บริษัทเดอะแวลูซิสเต็มส์ จำกัด ดำเนินธุรกิจเป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้าและให้บริการด้านไอทีผ่านทางธุรกิจ 3 กลุ่มหลัก คือ ด้านแอนเตอร์ไพรส์ซิสเต็มส์, ด้านการให้บริการด้านไอที และด้านการจัดจำหน่ายสินค้าไอที ภายใต้แบรนด์ชั้นนำระดับโลกกว่า 40 แบรนด์ มีศูนย์บริการทั้งก่อนและหลังการขายที่คอยให้การสนับสนุนด้านการบำรุงดูแลรักษา ระบบเพื่อให้บริการแก่ลูกค้ารวม 2 สาขาในกรุงเทพฯ ได้แก่ อาคารพินธุ์ทิพย์พลาซ่า ชั้น 4, รมเกล้า และอีก 9 สาขาในต่างจังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ พิษณุโลก ขอนแก่น นครราชสีมา สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต หาดใหญ่ ระยอง และหนองคาย

นอกจากนี้ ยังมุ่งมั่นที่จะคืนกำไรสู่สังคมอย่างยั่งยืนโดยมุ่งเน้นการส่งเสริมให้เด็กไทยมีนิสัยรักการอ่านและมีจินตนาการที่กว้างไกล ด้วยการจัดสร้างห้องสมุดวิชาการและห้องสมุดนิทานให้แก่โรงเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ภายใต้ชื่อ ”โครงการโลกนิทานของหนู” เริ่มดำเนินการตั้งตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 จนถึงปัจจุบัน

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเดอะแวลูซิสเต็มส์ ได้ที่ www.value.co.th